

นอกกลางหมอกที่...

ทับเบิก

สวัสดิ์สมาชิกชาว @Rama ทุกท่านครับ

ฉบับนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสอากาศหนาว...ว...ว...ว ที่ "ภูทับเบิก" ครับ "ภูทับเบิก" ตั้งอยู่ที่ตำบลวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับภูมิศาสตร์ความสูงนั้น สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ การเดินทางมาที่นี่ ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นมาได้เองแล้ว



ระหว่างทางขึ้นเขาจะมีจุดพักชมวิวเป็นระยะๆ เราจะอิมเมมบรรยากาศจากวิวมุมสูง แลเห็นอำเภอหล่มสักอยู่ถัดลงไปด้านล่าง พอไปถึงก็ขอพักรถออกมายืดเส้นยืดสาย ออกมาตากลม (ไม่ใช่ตา-กลม นะครับ) เย็นๆ สบายๆ ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางกันก่อนครับ

จากนั้นค่อยขับรถขึ้นมาที่ภูกันต่อ เพราะอีกไม่นานก็จะถึงจุดสูงสุดของภูทับเบิก เราจะได้เห็นมุมมองโดยรอบเกือบ 360 องศา ณ จุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา สัมผัสกับลมเย็นๆ อ่อนๆ ที่ผ่านจมูก ผ่านหน้า แล้วจะพบว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางได้ปลิวไสวไปกับสายลมแล้วครับ

ที่ภูทับเบิกแห่งนี้ สมัยก่อนจะเป็นไร่ปลูกกะหล่ำปลีของชาวเขาครับ กะหล่ำปลีจะลูกใหม่มาก และเป็นที่ยอดนิยมของที่นี่ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการปลูกกะหล่ำปลีน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยบ้านพัก รีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งที่พักส่วนใหญ่จะเป็นแบบบ้านพัก หรือกางเต็นท์นอนสำหรับคนชอบพักแบบเข้าถึงธรรมชาติครับ

การเลือกการหาจุดกางเต็นท์ที่นี่ จะมีให้เลือกเยอะมากครับ แต่บอกได้เลยว่า สวยทุกจุด ไม่ว่าจะนอนบนจุดสูงสุด บนยอดของภูทับเบิก หรือบนพื้นราบด้านล่าง ก็ได้อิมเมมไปกับบรรยากาศธรรมชาติที่นำชวนหลงใหลให้ต้องเอนกายพักผ่อนกันเลยทีเดียวครับ



ไฮไลท์แรกของที่นี่ คือช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน หากมองลงไปด้านล่างของภูทับเบิก จะเห็นแสงไฟระยิบระยับสวยงามของเมืองหล่มสักทั้งเมืองเลยเชียวนะครับ ลองจินตนาการดูก็เหมือนตอนนั่งอยู่บนเครื่องบินตอนกลางคืนแล้วมองออกมาที่หน้าต่างนั่นเอง แต่ที่แตกต่างคือ เราจะได้สัมผัสถึงอากาศอันเบาบางและหนาวเย็นแบบธรรมชาติของที่นี่ครับ

อากาศตอนกลางคืนในช่วงหน้าหนาวของภูทับเบิกจะอยู่ที่ราว 5-8 องศาเซลเซียส ทำให้เราต้องหาพินมาก่อเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายยามค่ำคืน และไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นเท่านั้นนะครับ เรายังสามารถนำไข่ม้วนมาปิ้งกินร้อนๆ คลายหิว คลายหนาวกันได้อีกด้วยครับ ขอบอกว่า..กินไข่ม้วนร้อนๆ ก่อนนอน ช่างพิน (Fin: Finale) มากเชียวนะครับ มันเป็นอะไรง่าย ๆ แต่บอกตรงๆ ว่าอร่อยกว่าอาหารจานด่วนราคาหลักร้อยหลักพันในห้างเป็นไหนไหนเลยล่ะครับ

ส่วนไฮไลท์อีกอย่างที่อยากจะแนะนำเลยก็คือ ช่วงเช้าครับ ถ้าคิดว่าการนอนขดตัวในถุงนอนอุ่นๆ ภายในเต็นท์มันคือความสุขที่สุดแล้ว แสดงว่าคุณยังไม่ถึงภูทับเบิกนะครับ ปล่อยให้ลองพยายามผลักดันตัวเองออกมาจากความฝันให้ได้ เพราะสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปมันยิ่งกว่าความฝันครับ

..ภาพแรกที่เราเห็นหลังจากก้าวออกมาจากเต็นท์คือ ภาพขุ่นๆ ขมุกขมัว บรรยากาศเย็นยะเยือก ท่ามกลางไอหมอกจางๆ สีขาวโพลน ขึ้นๆ ล้อมรอบกายเราอยู่โดยรอบ มองออกไปไกลสักหน่อยจะเห็นภาพภูเขาที่โดนห่อหุ้มด้วยทะเลหมอกที่กำลังไหลไปตามกระแสลมเอื่อยๆ ซึ่งอีกไม่นานแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสีไอหมอกสีขาวให้เป็นสีเหลืองทอง พลันที่ไอหมอกเปลี่ยนสี ก็จะได้ยินเสียง..เฮ..ของบรรดานักท่องเที่ยวที่ตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันอย่างเนืองแน่นครับ

จะบอกว่าบรรยากาศในตอนนั้นผมลืมเรื่องอาบน้ำแปรงฟันไปเลยล่ะครับ เพราะเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว



หลังพระอาทิตย์ขึ้นมองลงไปจากจุดกาง
เต็นท์ เห็นวิวเมืองมะขามสวยสุดยอด



มาถึงภูทับเบิกต้องนอนเต็นท์
กินบรรยากาศ



จุดชมวิวที่ภูทับเบิก

